

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ มติชน โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ไอเอ็นเอ็น ช่อง 5	<p>โรคเมอร์ส</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. แถลงข่าวความคืบหน้าอาการผู้ป่วยโรคเมอร์ส รายที่ 2 ซึ่งเป็นชายชาวโอมานอายุ 71 ปี ที่สถาบันบำราศนราดูร ว่า ผลการตรวจเชื้อจากห้องปฏิบัติการสถาบันบำราศนราดูร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีชีวโมเลกุล ไม่พบเชื้อไวรัสเมอร์ส 2 ครั้ง ผู้ป่วยและญาติได้เดินทางกลับประเทศโอมานในช่วงค่ำ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ส่วนผู้สัมผัสโรครายอื่นๆ ได้แก่ แท็กซี่ 2 คน ผู้สัมผัสบนเครื่องบิน 22 คน ผู้สัมผัสที่โรงแรม 4 คน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชน 11 คน ได้รับการตรวจแล้วไม่พบเชื้อ และอนุญาตให้กลับบ้านแล้วในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์</p> <p>นพ.อำนาจ กาจินะ อธิบดีกรมควบคุมโรค สธ. กล่าวว่า ผู้ป่วยรายนี้มีอาการค่อนข้างหนักกว่ารายแรก เนื่องจากมีเชื้อมากกว่า ประกอบกับป่วยเป็นเบาหวานด้วย แต่ทีมแพทย์สถาบันบำราศนราดูร สามารถรักษาได้ และอนุญาตให้กลับประเทศ โดยทีมแพทย์ทำหน้าที่สำรองการเดินทางว่าปลอดภัย ตามกฎการบินระหว่างประเทศและกฏอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 เพื่อความมั่นใจของผู้ร่วมเดินทางอื่น ๆ</p> <p>ด้าน พญ.จริยา แสงสังจา ผอ.สถาบันบำราศนราดูร กล่าวว่า ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยรายนี้ประมาณ 430,000 บาท ซึ่งตอนแรกสถานทูตแจ้งว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด แต่ตอนหลังเห็นว่าควรให้เป็นความรับผิดชอบของผู้ป่วยเอง และสถานทูตจะประสานไปยังผู้ป่วยเพื่อให้ชำระค่าใช้จ่ายต่อไป</p>
มติชน แนวหน้า ไทยรัฐ คมชัดลึก ไทยรัฐ สยามกีฬา new)108	<p>โรคชิคา</p> <p>-เสนอข่าว นายสมชาย มณีโชติ สาธารณสุขอำเภอสู่โขง โขงจันทบุรี เผยว่า โรคชิคาในพื้นที่ อ.สู่โขง โขงจันทบุรี ไม่น่าเป็นห่วง เนื่องจากไม่ได้เป็นพื้นที่การแพร่ระบาด ได้ย้าให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม.ลงพื้นที่ไปให้ความรู้และแนวทางป้องกัน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคชิคา</p> <p>-เสนอข่าว สสจ.พัทลุงแนะนำประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสชิคา</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลกออกแถลงการณ์แนะนำผู้หญิงใน 30 ประเทศที่พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชิคา ให้ควบคุมหรือมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยโดยใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ป้องกันการติดเชื้อและการตั้งครรภ์</p> <p>ด้าน บิชอปเซอร์โจ ดา โรซา อัครสังฆมณฑลแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในบราซิล แถลงต่อต้านการรณรงค์ของกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนในบราซิล ที่ยื่นเรื่องต่อศาลให้มีคำสั่งพิจารณาผ่อนผันกฎหมายห้ามทำแท้งแก่หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสชิคาในประเทศ โดยระบุว่า ทุกชีวิตมีคุณค่า และยืนยันต่อต้านการทำแท้งทุกกรณี</p> <p>-เสนอข่าว กลุ่มชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกขอให้ไปฟรานซิส อนุญาตคุมกำเนิด หรือยอมให้ผู้หญิงทำแท้งได้ เพื่อปกป้องตัวเองจากไวรัสชิคา</p> <p>-เสนอข่าว คู่หนุ่มสาวชาวบราซิล จับกันในช่วงเวลาแค่วันที่ ที่กรุงริโอ เด จาเนโร ประเทศบราซิล ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพิ่มแจ้งเตือนก่อนหน้าว่าพบเชื้อไวรัสชิคาในปัสสาวะและน้ำลายคน</p> <p>-เสนอข่าว ซูเอา กรานเจอร์ ผอ.ฝ่ายสื่อสารของฝ่ายจัดการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2016 ที่นครริโอ เด จาเนโร ประเทศบราซิล เชื่อว่าสถานการณ์ไวรัสชิคาจะคลี่คลายลงเมื่อเข้าสู่ช่วงจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นฤดูหนาวของบราซิล เพราะการวางไข่และเจริญเติบโตของยุงลายจะทำได้ลดน้อยลง</p> <p>-เสนอข่าว แบรินด์ โวลฟาร์ท หัวหน้าคณะแพทย์ประจำทีมโอลิมปิกของประเทศเยอรมนี ระบุว่า ไวรัสชิคาที่กำลังระบาดในประเทศบราซิลในขณะนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2016 แน่แน่นอน หลังมีการเฝ้าระวังและติดตามดูพัฒนาการของเชื้อไวรัสอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม นักกีฬามีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมหรือปฏิเสธเข้าร่วมแข่งขันก็ได้</p>
new)108	<p>การดำเนินงาน สสส.</p> <p>-เสนอบทสัมภาษณ์ ดร.สุปรีดา อุดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส.คนใหม่เกี่ยวกับ นโยบาย ปัญหา และการเดินทางต่อ ของ สสส.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
hfocus	<p>ชรก.สธ.ร้องเกณฑ์เยียวยา ก.พ.ไม่เป็นธรรม</p> <p>-เสนอข่าว นายวัชรินทร์ คำมาเร็ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.เชียงใหม่ จ.พะเยา เปิดเผยว่า ข้าราชการ สธ.เตรียมเคลื่อนไหว หลังเกณฑ์ ก.พ.เยียวยาเงินเดือนข้าราชการ มีบางกลุ่มไม่เข้าเกณฑ์ตามที่ ก.พ.กำหนด ทำให้ ข้าราชการที่เข้ามาที่หลังเงินเดือนแซงรุ่นที่บรรจุก่อน โดยกลุ่มที่ตกสำรวจ คือ กลุ่มที่เปลี่ยนสายงาน กลุ่มข้าราชการที่ถูกบรรจุต่ำกว่าคุณวุฒิ กลุ่มข้าราชการที่เคยเป็นลูกจ้างไม่ถึงปี และถูกลดเงินเดือนเมื่อเข้ารับการบรรจุรับราชการ</p> <p>ดังนั้นขอให้ข้าราชการผู้เปลี่ยนสายงาน หรือข้าราชการกลุ่มอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบ ยื่นหนังสืออุทธรณ์ผ่านทาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ตนเองสังกัด และทางกลุ่มจะเตรียมเข้าหาหรือผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำระบบเงินเดือนข้าราชการในครั้งนี้ ให้เกิดความยุติธรรม เสมอภาค และเท่าเทียมกันทั้งระบบต่อไป</p>
มติชน โพสต์ทูเดย์	<p>สั่ง 4 กระทรวงสรุปปัญหาความร่วมมือทางการค้า</p> <p>-เสนอข่าว ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ (คทป.) ครั้งที่ 1/2559 นายกรัฐมนตรีให้ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันวิเคราะห์และจัดทำข้อสรุป และผลกระทบจากการที่ประเทศไทย เข้าร่วมความร่วมมือต่างๆ เช่น ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (ทีพีพี) อาร์เซ็ป และข้อตกลงเขตการค้าเสรี เสนอให้นายกฯ รับทราบภายใน 1 เดือน</p>
มติชน	<p>ขึ้นภาษีบุหรี่</p> <p>-เสนอข่าว นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า การขึ้นภาษีบุหรี่ครั้งนี้เป็นเรื่องของนโยบายที่ต้องการลดการสูบบุหรี่ลง ไม่ได้มีเป้าหมายที่รายได้ ส่วนการปรับขึ้นราคาขายปลีกบุหรี่ เป็นเรื่องของภาวะตลาด เพราะบุหรี่ไม่ใช่สินค้าควบคุม ส่วนที่เป็นห่วงเรื่องนำบุหรี่หนีภาษีเข้ามาในไทยมากขึ้น ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศประสานไปยังทหาร ตำรวจ เพื่อตรวจสอบการนำเข้าสินค้าตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด</p> <p>ด้านนางวารภรณ์ นะมาตร์ ผอ.บริหารสมาคมค้ายาสูบไทย กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ กระทรวงสาธารณสุขส่งสัญญาณมายังผู้ค้าตลอด ว่าจะมีการปรับขึ้นภาษีเพื่อลดปริมาณการสูบลง จึงทำให้ผู้ค้าประเมินได้ว่าภาษีบุหรี่จะมีการปรับขึ้นในไม่ช้า ซึ่งการปรับขึ้นภาษีบุหรี่ครั้งนี้ทำให้ร้านค้าปลีกมียอดขายชะงักลง ประมาณ 2-3 เดือน หลังจากนั้นจะกลับมาเป็นภาวะปกติ การขึ้นภาษีเพื่อช่วยลดการสูบบุหรี่เป็นเรื่องยาก เพราะคนที่สูบบุหรี่ก็ต้องซื้อสูบ ส่วนคนที่ไม่มีกำลังซื้อก็ต้องไปสูบบุหรี่ที่มีราคาถูกลง แต่จะเป็นการเอื้อให้บุหรี่หนีภาษีตามแนวชายแดนขายดีมากขึ้น</p> <p>นพ.หทัย ชิดานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ให้จับตามองกลยุทธ์ของบริษัท บุหรี่ข้ามชาติ ที่จะดึงส่วนแบ่งการตลาดของโรงงานยาสูบไทย และขอให้หน่วยงานรัฐ ทั้งกระทรวงการคลังและพาณิชย์ หาทางออกรับมือกลยุทธ์เหล่านี้ เพื่อให้วัตถุประสงค์ของการขึ้นภาษีบุหรี่เป็นไปตามจริง</p> <p>ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวถึงกรณีที่พ่อค้าแม่ค้าบางรายเตรียม นำบุหรี่มาแบ่งขาย ว่า จากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบพบว่า ร้อยละ 90 ที่ซื้อบุหรี่แบบแบ่งขายคือเด็ก หลายประเทศจึงมีกฎหมายออกมาเพื่อป้องกัน แต่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายลักษณะนี้ ต้องรอการออกกฎหมายก่อน จึงจะสามารถดำเนินการต่างๆ ได้</p> <p>นายพรพรรษ์ ประจวบลาภ ประธานเครือข่ายยุวทัศน์กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณนายกรัฐมนตรี ที่เห็นด้วยกับการขึ้นภาษี และว่า ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2557 พบว่าเด็กและเยาวชน อายุต่ำกว่า 18 ปี ดิบบุหรี่แล้ว 350,000 คน โดยมีเยาวชนร้อยละ 88 ที่ดิบบุหรี่ซื้อจากการแบ่งขายเป็นมวนๆ</p>
มติชน	<p>พืชพิษ 10 ชนิด</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.วินัย วนานุกูล หัวหน้าศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยผลการรวบรวมปัญหาจากพืชพิษในประเทศไทย พบว่ามีพืช 10 ชนิด ที่คนไทยโดนพิษบ่อยครั้ง สูงสุดคือ สับดำ/สับขาว ร้อยละ 54.1 พืชพิษอื่นๆ ที่เหลือ ได้แก่ กลอย, มันสำปะหลัง, ลำโพงหรือมะเขือบัว, โพธิ์ศรี/โพธิ์ทะเล/โพธิ์ฝรั่ง, ฝิ่นต้น, มะกล่ำตาหนู, บอน, ละหุ่ง และสวาน้อยประแปง นอกจากนี้ ยังมีพืชอื่นๆ ที่ประชาชนได้รับพิษและขอคำปรึกษาอีก 89 ชนิด ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับพิษจากพืชจะมีอาการป่วย 5 กลุ่ม คือ การระคายเคือง เซลล์ไม่สามารถเอาออกซิเจนไปใช้ได้ ระบบประสาท ระบบหัวใจ และระบบไต</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไอเอ็นเอ็น	<p>สธ.มอบรถทำแขนขาเทียม</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ.พร้อมคณะ เป็นประธานในพิธีมอบรถสำหรับทำแขน-ขาเทียม และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการแก่คนพิการ มูลค่า 12.5 ล้านบาท ให้รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก เพื่อให้บริการผู้พิการ 5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 2</p> <p>ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า สธ. มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำการบริการให้คนพิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด) ได้รับบริการครบถ้วนภายใน 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 ด้วยบริการออกหน่วยเคลื่อนที่ โดยมีกายอุปกรณ์เสริมและเทียม รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็นและมีคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 2 ปีที่ผ่านมา มีผู้พิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด) ได้รับบริการร้อยละ 88.94 ในปี 2557 และร้อยละ 95.77 ในปี 2558</p>
สยามรัฐ ไอเอ็นเอ็น	<p>สธ.คัดกรองผู้ป่วยโรคไต</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดรณรงค์คัดกรองโรคไตและมอบสื่อประชาสัมพันธ์ชะลอไตเสื่อมให้กับนพ.สจ.ในเขตสุขภาพที่ 2 ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้โรงพยาบาลทุกแห่งตั้งคลินิกชะลอไตเสื่อม ดูแลผู้ป่วยครบวงจรช่วยยืดเวลาการเสื่อมของไต โดยคัดกรองผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไปเพื่อค้นหาผู้ป่วยหรือเสี่ยง พบเร็ว รักษาเร็ว จะลดป่วยและเสียชีวิต พร้อมมี 5 ข้อปฏิบัติชะลอไตเสื่อมคือ ดื่มน้ำมากๆ ไม่กินยาแก้ปวดเป็นเวลานาน งดเหล้าบุหรี่ หลีกเลี่ยงรสเค็ม หลีกเลี่ยงยา-อาหารเสริมที่ไม่มีทะเบียน</p>
คมชัดลึก ไทยโพสต์	<p>มหกรรมวอลเลย์บอล</p> <p>-เสนอบทความ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค ร่วมจัดมหกรรมวอลเลย์บอล 2016 และให้ยึดหลัก 5 เมนูสุขภาพ ลดโรค เมนูแรก จัดทำคู่มือในการดำเนินการดูแลสุขภาพวัยรุ่น ประกอบด้วย เนื้อหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการดำเนินการต่างๆ เช่น การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แนวทางรับบริการคุมกำเนิดชนิดต่างๆ เมนูที่สอง การบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น โดยสพช.ให้การสนับสนุนการให้บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร ด้วยการใส่ห่วงอนามัย และยาฝังคุมกำเนิดกับวัยรุ่น อายุต่ำกว่า 20 ปี เมนูที่สาม การดูแลสุขภาพวัยรุ่นในสถานศึกษา เมนูที่สี่ การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับวัยรุ่น เมนูที่ห้า สธ. จัดโครงการคุยได้ในครอบครัว</p> <p>-เสนอบทความ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ความรักถือเป็นพื้นฐานการดำเนินชีวิต แต่ผู้รู้สีกว่าขาดและอยากได้ความรักอยู่ตลอดเวลา เข้าข่ายเป็น "โรคขาดรัก" มักมีมุมมองและการดำเนินชีวิตที่ไขว่คว้าหาความรักจากคนอื่น ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเอง สาเหตุเกิดจากขาดความอบอุ่นในครอบครัว วิธีสังเกตว่าเป็นโรคขาดรักหรือไม่ ถ้าเป็นเด็ก จะไม่กลัวคนแปลกหน้าและวิ่งเข้าหา เมื่อเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น จะสามารถสานสัมพันธ์เชิงคู่สาวกับเพศตรงข้าม และยอมมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว</p>
ข่าวสด	<p>ยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึง สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ HIV ในประเทศไทย ว่าในปี 2557 มีผู้ติดเชื้อ HIV 445,504 คน เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,816 คน โดยร้อยละ 90 ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมอนามัย กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) และ สสส. จัดทำยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยแห่งชาติ (National Condom Strategy) พ.ศ.2558-2562 เพื่อลดช่องว่างของการทำงาน และส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย ซึ่งมี 5 แนวทางในการทำงาน 1. พกได้ มั่นใจ ยอมรับและลดอคติ 2.หาง่าย ใช้เป็น เข้าถึงสะดวก ใช้ได้ถูกวิธี 3.ทุกชั้นมีคุณภาพ ควบคุมการผลิตได้มาตรฐาน 4.รัฐนำ ทุกฝ่ายหนุน สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ถุงยางอนามัย 5.เร่งรัด วัตถุประสงค์ เร่งประเมินผลเพื่อมุ่งความสำเร็จ</p>
บ้านเมือง	<p>อย.เปิดโครงการ ชั่งใจ ก่อนใช้ยา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ อย. กล่าวถึงโครงการชั่งใจ ก่อนใช้ยา ภายใต้ธีม "กระตุกต่อมคิด ก่อนใช้ยาผิด" ที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2 และโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง ครอบคลุมกลุ่มเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วกรุงเทพฯ โดยกิจกรรมดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงผลเสียและอันตรายที่เกิดขึ้นหากนำยามาใช้ในทางที่ผิดหรือไม่เหมาะสม</p>
แนวหน้า สยามรัฐ	<p>อย.ร่วมกับ สสจ.กาญจนบุรีพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่เขต</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 ออ.ได้ร่วมกับสสจ.กาญจนบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านศุลกากร ณ จุดผ่านแดนถาวร บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายของเมียนมา และเชื่อมต่อไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน โดยมีนโยบาย ที่จะจัดตั้งด่านอาหารและยาบ้านพุน้ำร้อนอย่างเป็นทางการ โดยเบื้องต้นก่อนที่การก่อสร้างด้านศุลกากรแล้วเสร็จ จะพิจารณาให้มีสถานที่ทำการชั่วคราวบริเวณพรมแดน เพื่อรองรับการนำเข้าที่อาจมีมากขึ้นหลังจากเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ข่าวสด	โรคพยาธิใบไม้ตับ -เสนอบทความ ศ.ดร.ไพบุลย์ สิทธิถาวร อาจารย์ด้านปรสิตวิทยา ม.ขอนแก่น นำเสนองานวิจัยการตรวจปัสสาวะเพื่อวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับ ด้วยการตรวจหาแอนติเจนของพยาธิใบไม้ตับในปัสสาวะ จากเดิมที่ใช้วิธีตรวจอุจจาระเป็นหลัก โดยหลังจากนี้จะทำการพัฒนารูปแบบการตรวจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คมชัดลึก	ทันตแพทย์หนีทุน -เสนอข่าว ทพ.ธรมินทร์ จรัสรุ่งเกียรติ นายกทันตแพทย์สภา เผยหลังการประชุมคณะกรรมการทันตแพทย์สภาว่า คณะกรรมการทั้งคณะมีมติเป็นเอกฉันท์ในการกล่าวโทษ ทพญ.ตลฤดี จำลองราษฎร์ ที่กระทำผิดสัญญาใช้ทุน ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลและเรียกผู้ค้ำประกันทั้ง 4 คนมาพบ หากผิดจริงมีโอกาสขาดจากการเป็นสมาชิกของทันตแพทย์สภา และเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งมีผลเฉพาะในประเทศไทย
คมชัดลึก	คืบหน้าอาการน้องดีเจ -เสนอข่าว นพ.เจษฎา จงไพบุลย์พัฒนาระ ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต เผยความคืบหน้าอาการน้องดีเจ ที่หายออกจากบ้าน 6 วัน ว่า ฟื้นแล้ว สามารถพูดได้ ส่วนอาการติดเชื้อในกระแสเลือดและอาการเลือดออกบริเวณกระเพาะอาหารเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เลือดหยุดไหลแล้ว แต่ยังคงต้องให้ยาปฏิชีวนะและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด